

วิลเบอร์-เอลลิส บริจาคเงิน 100,000 ดอลลาร์ให้ สหประชาชาติ ช่วยรับมือวิกฤตโควิด-19

WILBUR-



WILBUR-ELLIS

ในช่วงเวลาที่ผู้คนมากมายต้องการความช่วยเหลือ บริษัท วิลเบอร์-เอลลิส (Wilbur-Ellis) ได้บริจาคเงิน 100,000 ดอลลาร์ให้แก่สหประชาชาติเพื่อนำไปใช้ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พนักงานของเราอยู่อาศัยและทำงาน

“เราตระหนักถึงความต้องการอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอันเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และเราตั้งใจที่จะแบ่งเบาภาระด้วยเงินบริจาคก้อนนี้” จอห์น บัคลีย์ ประธานและซีอีโอ บริษัท วิลเบอร์-เอลลิส กล่าว “ในฐานะบริษัทระดับโลก การบริจาคเงินให้สหประชาชาติถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วโลก เรายินดีที่ได้สนับสนุนความพยายามในการบรรเทาภัยและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติท่ามกลางวิกฤตการณ์ครั้งนี้”

วิลเบอร์-เอลลิส เป็นบริษัทของครอบครัวที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ 100 ปี บริษัทให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร อาหารสัตว์ พลังงาน และเคมีภัณฑ์ อันเป็นธุรกิจที่ “จำเป็นอย่างยิ่ง” ต่อการสนับสนุนอุปทานอาหารและการจัดหาผลิตภัณฑ์สำคัญอื่นๆ ให้แก่สังคม

“ท่ามกลางการระบาด วิลเบอร์-เอลลิส ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้แนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพที่เข้มงวด เพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราที่ยังทำงานทุกวันเพื่อจัดหาอาหารให้ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นสำหรับเราทุกคน” คุณบัคลีย์กล่าว

“เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง และรู้ว่าเราโชคดีที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ เราจะทำหน้าที่ของเราต่อไป พร้อมกับทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน ซึ่งลุกขึ้นมารับมือกับความท้าทายและช่วยให้ทุกอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จ”

เกี่ยวกับวิลเบอร์-เอลลิส

กลุ่มบริษัทวิลเบอร์-เอลลิส ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2464 เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิต การจัดหาจำหน่าย และการทำตลาดสินค้าเกษตร อาหารสัตว์ รวมถึงส่วนผสมและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ การพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง การลงทุนในตลาดที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และการใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ อย่างเต็มที่ ส่งผลให้กลุ่มบริษัท

วิลเบอร์-เอลลิสสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมียอดขายกว่า 3 พันล้านดอลลาร์
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1013658/Wilbur_Ellis_Logo.jpg